



สรุปล่าว สธ. ประจำวันที่ 1 พฤษภาคม 2561

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2590 1320 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th/iprg/>



Mastery

เป็นนายตนเอง



Originality

สร้างสรรค์สิ่งใหม่



People Centered

ใส่ใจประชาชน



Humility

ถ่อมตน อ่อนน้อม

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>ข่าวสด มติชน ไทยรัฐ คมชัดลึก ไทยโพสต์ ผู้จัดการรายวัน กรุงเทพธุรกิจ เดลินิวส์ แนวหน้า สยามรัฐ บางกอกโพสต์ 1 สำนัก ข่าวไทย ช่อง 3 ,5,7,9, Thai PBS TNN24</p>	<p>เมจิกสกิน + ลีน</p> <p>-เสนอข่าว นพ.วันชัย สัตยาวุฒิพงศ์ เลขาธิการ ออย. แฉลงข่าวความคืบหน้ามาตรการคุมเข้มผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ว่า ที่ผ่านมา ออย.ตรวจพบผลิตภัณฑ์สุขภาพผิดกฎหมาย ได้ส่งให้เจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจและจับผลิตภัณฑ์ 2 กลุ่ม คือผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางเมจิกสกิน และผลิตภัณฑ์เสริมอาหารลีน อ้างสรรพคุณลดน้ำหนัก กรณีตำราที่วิวผลิตภัณฑ์เมจิกสกิน ถือว่าเข้าข่ายโฆษณาชวนเชื่อ จะอ้างรู้เท่าไม่ถึงการณ์ หรือเห็นตรา ออย.แล้วคิดว่าถูกกฎหมายไม่ได้ ต้องตรวจสอบก่อนจะโฆษณาสินค้า หากไม่เชื่อมั่นควรสอบถามมายัง ออย. เบื้องต้นทั้งผู้ผลิต ผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือการโฆษณาเกินจริง จะประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินการตามโทษที่หนักที่สุด การโฆษณาเกินจริงมีโทษปรับตั้งแต่ 5,000 บาท ถึง 100,000 บาท และจำคุกตั้งแต่ 6 เดือน ถึง 3 ปี ซึ่งรวมถึงทุกสินค้าที่หากพบว่าวิวแล้วมีผู้บริโภคได้รับอันตรายจากการใช้สินค้าถึงแก่ชีวิต ผู้ที่วิวต้องรับโทษสูงสุดคือจำคุกด้วย</p> <p>ส่วนเรื่องระบบขึ้นทะเบียนออนไลน์ หรือ e-Submission คงยกเลิกไม่ได้ เพราะปัจจุบันทั่วโลกใช้ระบบดิจิทัลหมด แต่ต้องเพิ่มมาตรการให้เข้มงวดมากขึ้น ในส่วนของเครื่องสำอาง จะมีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารอย่างละเอียด และตรวจสอบมาตรฐานโรงงานหรือสถานที่ผลิตก่อนขึ้นทะเบียน โดยจะออกเป็นกฎกระทรวงภายใต้ พ.ร.บ.เครื่องสำอาง พ.ศ. 2558 ในช่วงเดือนมิ.ย.นี้ ว่าต้องแจ้งสถานที่ผลิตที่มีการตรวจสอบแล้วด้วย คาดว่าประมาณเดือน ก.ย. จะตรวจโรงงานผลิตได้หมด และหลังจากผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางได้รับขึ้นทะเบียนแล้ว ออย.จะตรวจซ้ำอีก นอกจากนี้ จะมีการสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังร่วมกัน ทั้งภาคประชาชน สื่อมวลชน หากพบการกระทำผิดสามารถแจ้งมาได้ทั้งสายด่วน ออย. 1556 หรือเว็บไซต์ Oyor.com หรือ Oyor Smart Application หรือส่งอีเมลมาที่ 1556@fda.moph.go.th รวมไปถึงช่องทางไลน์ FDAthai หรือแจ้งด้วยตนเองที่สำนักงาน ออย. และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ทั้งนี้ แปรนต์ ออย.ได้รับความเชื่อถือไว้วางใจ รวมถึงประเทศรอบข้าง แต่ระยะหลังเศรษฐกิจขยายตัว จึงมีผู้ประกอบการที่ไม่สุจริตอาศัยตรา ออย.ไปหลอกลวง หากมีการแจ้งเข้ามา ออย.จะดำเนินการทางกฎหมายทันที และในอนาคตจะร่วมกับสภาอุตสาหกรรมทำให้ตรา ออย.ปลอมยากยิ่งขึ้น รวมถึงประสาน กสทช. เข้าไปตรวจสอบการโฆษณาผ่านสื่อออนไลน์ทุกชิ้น หากไม่เหมาะสมจะระงับทันที สำหรับผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร จะมีระบบตรวจสอบโรงงานผลิตอยู่แล้ว แต่ที่เป็นข่าวเป็นการแอบลักลอบผลิต ซึ่งออย.ได้เบาะแสและตรวจสอบพบ จึงส่งต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ ทั้งนี้ ปัจจุบันสินค้าไม่ได้คุณภาพมี 2 กลุ่ม คือ ยื่นถูกต้องแต่ผลิตสินค้าไม่ถูกต้อง และโรงงานที่แอบผลิต</p>
<p>ไทยรัฐ ข่าวสด มติชน ไทยโพสต์ คมชัดลึก เดลินิวส์</p>	<p>-เสนอข่าว นพ.พูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ์ รองเลขาฯ ออย. กล่าวว่า ผลิตภัณฑ์ลีนที่เพิ่งจับได้ ตรวจสอบแล้วเป็นลอตเดียวกับที่ทำให้คนเสียชีวิตเมื่อวันที่ 27 เม.ย. ซึ่งได้ประกาศแล้วว่าเป็นผลิตภัณฑ์อันตรายที่มีส่วนผสมของ Bisacodyl ซึ่งเป็นยาระบาย และมีไซบูทามีน แต่อาจยังเก็บออกจากท้องตลาดไม่ได้หมด ดังนั้น ขอให้ประชาชนที่พบเห็นผลิตภัณฑ์ดังกล่าวแจ้งต่อเจ้าหน้าที่ให้เก็บมาทำลายด้วย</p>
<p>กรุงเทพธุรกิจ ไทยรัฐ ผู้จัดการรายวัน ข่าวสด มติชน ไทยโพสต์ คมชัดลึก เดลินิวส์ สยามรัฐ พิมพ์ไทย</p>	<p>-เสนอข่าว นพ.สัมพันธ์ คมฤทธิ์ กรรมการแพทยสภา กล่าวถึงกรณี นพ.ปิยะพงษ์ โทวีโลลักษณะ ที่วิวผลิตภัณฑ์เมจิกสกิน ว่า ผิดพ.ร.บ.วิชาชีพเวชกรรม พ.ศ.2525 และข้อบังคับแพทยสภาข้อที่ 44 ระบุว่า ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ถ้าต้องการแสดงตนเพื่อโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพใดๆ จะต้องไม่ใช่คำว่า นายแพทย์ แพทย์หญิง หรือคำอื่นใดหรือกระทำการไม่ว่าโดยวิธีใดๆ ให้ประชาชนเห็นหรือทราบข้อความ ภาพ เครื่องหมาย หรือกระทำอย่างใด ๆ ให้บุคคลทั่วไปเข้าใจว่าเป็นแพทย์ หรือผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม โทษมี 4 ระดับ คือ ว่ากล่าวตักเตือน ภาคทัณฑ์ พักใช้ และเพิกถอนใบอนุญาต</p>
<p>กรุงเทพธุรกิจ ไทยรัฐ คมชัดลึก</p>	<p>-เสนอข่าว นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ รองปลัด สธ. กล่าวว่า การใช้ตำแหน่งหน้าที่โฆษณาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมอาจผิดวินัยข้าราชการพลเรือน กรณีอาศัยหรือยอมให้ผู้อื่นอาศัยตำแหน่งหน้าที่ราชการของตนหาประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบ ตามมาตรา 83 (3) และอาจเป็นความผิดทางวินัย กรณีข้าราชการกระทำการหรือยอม</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>กรุงเทพธุรกิจ ไทยรัฐ ผู้จัดการรายวัน คมชัดลึก เดลินิวส์ บางกอกโพสต์</p>	<p>ให้ผู้อื่นกระทำการหาผลประโยชน์ ซึ่งอาจทำให้เสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของตำแหน่งหน้าที่ราชการของตน ทำให้ประชาชนไม่ศรัทธาและไม่ให้ความร่วมมือกับทางราชการ ตามมาตรา 83 (5) แห่งพ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 ซึ่งจะให้กลุ่มเสริมสร้างวินัยและระบบคุณธรรมพิจารณาเป็นกรณีไป</p> <p>-เสนอข่าว พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. พล.ต.อ.วิระชัย ทรงเมตตา รองผบ.ตร. พร้อมด้วย ตำรวจ ปคบ. แผลงผลการตรวจยึดผลิตภัณฑ์ลดน้ำหนัก Lyn หลังจากอย.ตรวจพบสารต้องห้ามที่เป็นอันตราย และพบผู้เสียชีวิตจากการรับประทานอาหารเสริมชนิดนี้ถึง 4 ราย โดยตำรวจได้เข้าตรวจค้น 2 บริษัท คือ 1.บริษัท food science supply service จำกัด จ.ปทุมธานี เป็นโรงงานบรรจุผลิตภัณฑ์ 2.บริษัท เอกอัครินทร์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ จ.ชลบุรี เป็นร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ Lyn ยี่ห้อของกลางได้ 62,000 กล่อง มูลค่ากว่า 24 ล้านบาท</p>
<p>ไทยรัฐ เดลินิวส์</p>	<p>-รายงานข่าวแจ้งว่า มีผู้เสียชีวิตจากการรับประทานผลิตภัณฑ์ดังกล่าวแล้ว 4 ราย 1.น.ส.พิมลวรรณ หมอนอิง อายุ 31 ปี มีอาการแน่นหน้าอกและหมดสติ เสียชีวิต 28 มี.ค. 2561 พื้นที่สภ.เมืองกาญจนบุรี ญาติระบุว่ารับประทานสินค้าลดน้ำหนักและสิดำ 30 วัน 2.นายณัฐพนธ์ บุญเทียม อายุ 33 ปี มีอาการอ่อนเพลียและไขมันในเส้นเลือดอุดตัน เสียชีวิต 6 เม.ย. 2561 พื้นที่สน.ปทุมวัน ญาติระบุว่ารับประทานอาหารลดน้ำหนักสิดำ 10 วัน 3.นายประภัทร ลำไย อายุ 48 ปี หัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน เสียชีวิต 27 เม.ย. 2561 พื้นที่ สภ.ลาดหลุมแก้ว ญาติระบุว่ารับประทานสินค้าลดน้ำหนักและสิดำ 45 วัน และ 4.(ยังไม่เปิดเผยชื่อ) เสียชีวิต 26 เม.ย. 2561 อยู่ระหว่างตรวจพิสูจน์</p>
<p>สยามรัฐ</p>	<p>-เสนอข่าว นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า หากประชาชนอยากร้องทุกข์เกี่ยวกับสินค้าประเภทนี้หรือในเรื่องอื่น สามารถปรึกษากับสคบ. ได้ หรือโทร.1166</p>
<p>พิมพ์ไทย</p>	<p>-เสนอข่าว ที่ศูนย์บริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี กลุ่มภาคีผู้บริโภค นำโดย นายภัทรกร ทีปบุญรัตน์ เข้ายื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน และประธานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เพื่อขอให้ปฏิรูปสคบ. และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน รวมถึงสนับสนุนให้มีการจัดตั้งองค์การอิสระเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคตามรัฐธรรมนูญโดยเร็ว และบูรณาการแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อคุ้มครองผู้บริโภคให้เป็นธรรมและเป็นสากล เนื่องจากสคบ.ทำงานไม่ตรงเจตนารมณ์ของกฎหมายและล่าช้า ทำให้ผู้บริโภคเสียเปรียบ</p>
<p>ข่าวสด บทบรรณาธิการ</p>	<p>บทความ</p> <p>-กล่าวว่า หน่วยงานราชการต้องปรับปรุงวิธีการทำงานในการตรวจสอบมากขึ้น การทบทวนและพัฒนาระบบการให้การรับรองผลิตภัณฑ์เป็นเรื่องสำคัญ แม้การกระทำผิดจะเป็นส่วนน้อย แต่เป็นเรื่องที่กระทบต่อชีวิตและสุขภาพของประชาชน</p>
<p>เดลินิวส์ คอลัมน์ คนหน้า 5</p>	<p>-กล่าวว่า อย.คงต้องตอบคำถามในประเด็นที่ปล่อยให้ผู้ประกอบการไม่ดีหลุดรอดไป 1 เปอร์เซนต์ เพราะไม่อาจใช้มาตรการเข้มงวดจนส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการดี 99 เปอร์เซนต์ ว่าเป็นระบบคิดที่ถูกต้องหรือไม่ เพราะในอดีตเคยเข้มงวดการอนุญาตและตรวจสอบ แต่ระบบบริหารไม่ดี ทำให้ผู้ประกอบการเดือดร้อนจากความล่าช้า จึงใช้วิธีตั้งกองทุนสวัสดิการ อย. เปิดรับเงินเพื่อให้ตรวจสอบรวดเร็ว แต่เมื่อถูกร้องเรียนจึงยุติ แทนที่อย.จะแก้ปัญหาเรื่องเจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์จากผู้ประกอบการ กลับเปลี่ยนระบบจากควบคุม มาเป็นกำกับดูแล ทำให้เกิดปัญหา</p>
<p>สยามบันเทิง คอลัมน์ ขาจัด ต่าจัด</p>	<p>-กล่าวว่า อย.ไทยรัลือว่า อนุมัตติยากที่สุดในโลก ตรวจสอบโดยละเอียดใช้เวลาไม่ต่ำกว่า 365 วัน ในกรณีที่เป็นยา และถ้าเป็นสมุนไพรยิ่งพิจารณานาน จึงมีส่วนทำให้อาหารเสริม-ยาเถื่อน วางจำหน่ายกันมาก พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกฯ ที่กำกับดูแล สธ. น่าจะตรวจสอบ อย. ว่ามีสินค้าจำพวกนี้ค้างอยู่ในระหว่างตรวจสอบเท่าไร ถ้าบุคลากร เครื่องมือไม่พอ ก็ต้องจัดหาเพิ่ม</p>
<p>ไทยรัฐ คอลัมน์ เลขที่ 1 วิวาท</p>	<p>-กล่าวว่า กรณีเมจิกสกิน แทนที่ ตำรวจ และ อย. จะขยายผลจับกุมบริษัทที่ฝ่าฝืนกฎหมาย และสั่งห้ามจำหน่ายผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่ไม่ได้มาตรฐาน กลับแถลงข่าวเปิดตัวตราที่รวิวลินค้าเป็นรายวัน ทั้งที่ก่อนหน้านี้จะโปรโมตขายเป็นปี ก็มีเครื่องหมาย อย.ติดที่ตัวผลิตภัณฑ์ แต่หน่วยงานที่รับผิดชอบไม่ไปตรวจสอบสินค้า ปล่อยให้ทำปลอมมานาน แต่พอมีข่าวกลับไปเอาผิดคนที่รวิวลินค้าฝ่ายเดียว ดาราถูกหลอกให้รวิวลินค้าแล้วยังเป็น “เหยื่อ” สร้างข่าวให้ตำรวจอีก</p>
<p>ไทยรัฐ คอลัมน์โลก ข่าวต่าทุกซ์</p>	<p>-กล่าวว่า น.สพ.อภิษฎา สุขธิสังข์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ ถูกกล่าวหานำวัคซีนไม่ได้มาตรฐานมาใช้ ทั้งที่วัคซีนต้องผ่านการตรวจสอบของอย.ก่อน แต่ไม่มีคนไปทวงถามมาตรฐานจาก อย. กรณีเมจิกสกิน คงพอจะชี้ให้เห็นปัญหาว่าอย.</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
ข่าวสด คอลัมน์ ข่าวทะเลลึคน	<p>เชื้อถื้อได้แค่ไหน</p> <p>-กล่าวถึง ประวัติ นพ.วันชัย สัตยาคุณพิพงศ์ เลขาธิการ อย. ที่เจอศึกหนักจากพิษเม็กซิกัน</p>
ข่าวสด ไทยรัฐ	<p>พ.ร.บ.สถานพยาบาล พ.ศ.2559</p> <p>-เสนอข่าว พญ.ประนอม คำเที่ยง อธิบดี กรม สบส.กล่าวว่า กรมฯ ได้จัดประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์การโฆษณา หรือประกาศที่เกี่ยวกับสถานพยาบาล โดยเชิญเจ้าของกิจการสถานพยาบาลในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล สมาคม บุคลากรทั้งภาครัฐ และเอกชนที่เกี่ยวข้อง กว่า 600 คน มาร่วมรับฟัง และหารือถึงแนวปฏิบัติในการโฆษณา สถานพยาบาลให้ถูกต้องตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสถานพยาบาล ก่อนขยายผลไปสู่ส่วนภูมิภาค</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สมยศ คุณจักร นายกสมาคม ศัลยกรรมตกแต่งใบหน้าแห่งประเทศไทย แลงข่าวคัดค้าน พ.ร.บ.สถานพยาบาล พ.ศ.2559 ระบุว่า ไม่เห็นด้วย 2 ประเด็น คือ 1.ระยะเวลาในการยื่นเรื่องขออนุญาตทำการ โฆษณา ที่ให้ระยะเวลา 90 วัน และจะเริ่มมีผลบังคับใช้วันที่ 1 พ.ค.นี้ แต่ผู้ประกอบการเพิ่งได้รับหนังสือเชิญเข้า ร่วมประชุมรับฟังการชี้แจง เมื่อวันที่ 26 เม.ย.ที่ผ่านมา ทำให้มีเวลาขออนุญาตเพียง 2 วันเท่านั้น 2.เรื่องการ โฆษณา พ.ร.บ.สถานพยาบาลฉบับใหม่มีการบังคับและควบคุมแพทย์ผู้ประกอบการและดำเนินการในไทยมาก โดยเฉพาะการใช้คำในการโฆษณา เช่น ห้ามใช้คำว่าสามารถ “ลบ” รอยได้ แต่ให้ใช้เป็นช่วย “ลด” ริ้วรอยได้ เป็นต้น ซึ่งการตีความละเอียดอ่อนและทำได้ยาก หากจะควบคุม ต้องมีการควบคุมในกลุ่มของเน็ตไอดอล ดารา และเอ เจนซีด้วย เพราะเปิดช่องให้ทำการโฆษณา เช่น การโฆษณาให้ทำความงามโดยการพาไปทำศัลยกรรมที่ต่างประเทศ หรือสามารถโฆษณาให้กับคลินิกในประเทศไทยได้เพียงแค่ออเวย์ชื่อคลินิก เป็นต้น นอกจากนี้ โทษยังค่อนข้าง รุนแรง</p> <p>พล.ต.นพ.บวรลักษณ์ เวชกฤตยา อุปนายกสมาคม ศัลยกรรมตกแต่งใบหน้าแห่งประเทศไทย กล่าวว่า สมาคมฯ อยากขอให้สบส.พิจารณาผ่อนปรนให้กับกลุ่มผู้ประกอบการ คือ 1.ให้ขยายเวลาให้กับผู้ประกอบการเพิ่มขึ้นอีก 60-90 วัน ในการยื่นขออนุญาตทำการโฆษณา และขอให้สบส.ประชาสัมพันธ์ให้สถานพยาบาลทราบในวงกว้างกว่า ที่ทำมา เพราะที่ผ่านมาผู้ประกอบการไม่ทราบข้อมูลเกี่ยวกับพ.ร.บ.สถานพยาบาลฉบับใหม่ จนใกล้หมดเวลายื่นขอ อนุมัติแล้ว และ 2. ขอให้มีการทบทวน พ.ร.บ.สถานพยาบาลฉบับใหม่ ไม่เปิดช่องให้กับกลุ่มเน็ตไอดอล ดารา และเอเจนซี ในการทำโฆษณาโอ้อวดเกินจริง ซึ่งเอื้อประโยชน์ให้กับคลินิกศัลยกรรมของต่างชาติมากเกินไป และยัง เห็นว่า พ.ร.บ.ฉบับใหม่อาจเอื้อให้เกิดการคอร์รัปชันได้ เนื่องจากมีโทษหนักจำคุก 1 ปี หากมีการเรียกเงินทาง สถานประกอบการอาจต้องยอมจ่าย อย่างไรก็ตาม โทษจำคุกเหมาะสมกับผู้ประกอบการที่ทำผิดซ้ำซาก หรือทำผิด ร้ายแรงจริง และอยากเรียกร้องให้ สบส.ปราบปรามคลินิกเถื่อนอย่างจริงจัง</p>
ไทยรัฐ เดลินิวส์ คอลัมน์ เล่นกับไฟ คมชัดลึก	<p>สมุนไพรมอแสง</p> <p>-เสนอข่าว หมอแสง เปิดเผยว่า ช่วงที่ผ่านมา ก.ยุติธรรมมีหนังสือให้ตนในฐานะผู้จัดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ. ปราจีนบุรี ไปให้คำแนะนำการใช้ยาสมุนไพรมอบให้ผู้ต้องขังที่หมดโอกาสการรักษาในเรือนจำ รวมถึงให้ความรู้ด้าน ไฟฟ้า ภายใต้กิจกรรมพระราชดำริให้กับผู้ต้องขังเรือนจำ จ.จันทบุรี เรือนจำ จ.ระยอง และเรือนจำ จ.นราธิวาส นอกจากนี้ มีการแจกยาสมุนไพรมอบให้ประชาชนในพื้นที่ภาคใต้ด้วย โดยเรือนจำ จ.นราธิวาส อยู่ในโครงการกำลังใจ ในพระดำริของพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เมื่อเดินทางไปถึง จ.นราธิวาส จึงถือโอกาสแจกยาผู้ป่วย เก่าในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่เคยเดินทางมารับยาที่ จ.ปราจีนบุรี ด้วย</p> <p>ส่วนที่สภ.เมืองปราจีนบุรี ยังมีผู้ป่วยเดินทางมาลงบันทึกประจำวันอย่างต่อเนื่อง เพื่อรับยาสมุนไพรมอบที่บ้านหมอ แสงในช่วงเย็นวันที่ 5 พ.ค.นี้</p> <p>-กล่าวว่า เชื่อว่าผลศึกษาของกระทรวงและคำประกาศของแพทย์ ไม่ทำให้จำนวนผู้รับยาลดลง แต่จะมาด้วยความเข้าใจมากขึ้นว่าไม่ใช่ยาที่กำจัดเซลล์ร้าย เป็นตำรับยาพื้นบ้านไทยที่ช่วยให้ร่างกายดีขึ้น จิตใจผ่อนคลาย อาจ ตายแบบไม่รู้เท่าทันแต่ไม่ทรมาน และขอใช้พื้นที่นี้ให้สติผู้เชี่ยวชาญการแพทย์ ให้คิดให้รอบคอบก่อนสื่อสาร รวดเร็วจนก้าวร้าวโดยไม่รู้ตัว ไม่ทำตัวฉลาดฝ่ายเดียว-ด้วยวิสัยทัศน์ที่สั้นและใจที่คับแคบ</p> <p>-เสนอสรุป สมุนไพรมอแสง ตำรับยานอกหลอดแก้ว ดีต่อใจหรือหายจริง? สรุปเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น กรณี สมุนไพรมอบรักษาแม่เร้งของหมอแสง</p>
โพสต์ทูเดย์ แนวนหน้า	<p>เลิกใช้สำเนาบัตรประชาชน</p> <p>-เสนอข่าว นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปเพื่อ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>ผู้จัดการรายวัน เดลินิวส์ กรุงเทพธุรกิจ</p>	<p>รองรับการปรับเปลี่ยนตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 มีมติให้ยกเลิกให้นำสำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน ไปติดต่อหน่วยงานราชการ โดยใช้แค่บอกหมายเลขบัตรประชาชน 13 หลัก และในเดือนส.ค.ทุกส่วนราชการจะไม่เรียกสำเนาบัตรประชาชน ให้ประชาชนที่ไปติดต่อราชการนำบัตรประชาชนไปอย่างเดียวนอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้รับทราบความก้าวหน้าที่น่าสนใจ เช่น การปรับปรุงประสิทธิภาพการบริการภาครัฐ ทั้ง อย. และกรมที่ดิน ลดขั้นตอนการทำงาน ทำให้ค่าขอขึ้นทะเบียนอาหารและยา และการรังวัดที่ดินทำได้รวดเร็วมากขึ้น</p> <p>สำหรับงานใหม่ ได้มีการปรับปรุงประสิทธิภาพการบริการภาครัฐ 3 เรื่อง คือ 1.ธุรกิจพาณิชย์นาวี ให้บริการแบบวันสต็อปเซอร์วิสด้านแรงงานทางทะเล 2.ใบอนุญาตด้านการเกษตร จะสร้างแอปพลิเคชันตรวจสอบข้อมูลการขึ้นทะเบียน และแจ้งเตือนการต่ออายุใบอนุญาตครอบครองสารเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูพืช และ 3.การบริหารจัดการคิวรพ. อาทิ แอปพลิเคชัน พัฒนาระบบคิวกลางสำหรับการนัดหมาย มีระบบแจ้งเตือนก่อนวันนัด และแจ้งขั้นตอนการรับบริการตั้งแต่ต้นจนจบ โดยจะขยายผลต่อไป 50 รพ.</p>
<p>พิมพ์ไทย</p> <p>ไทยรัฐ คอลัมน์ หน้ามองฟ้า</p>	<p>พาราควอต</p> <p>-เสนอข่าว ศ.พิเศษ ดร.สันตติ โรจนสุนทร ประธานกรรมการมูลนิธิวิทยาศาสตร์การเกษตร เปิดเผยว่า สารเคมีกำจัดศัตรูพืชมีความสำคัญต่อเกษตรกรรม เพราะใช้ทดแทนแรงงานคนกำจัดวัชพืช มูลนิธิยึดถือผลวิจัยทางวิทยาศาสตร์เพื่อตัดสินใจ จึงเชิญนักวิชาการด้านการแพทย์และเกษตรมาแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นร่วมกัน</p> <p>ศ.ดร.รังสิต สุวรรณมรรคา ผู้เชี่ยวชาญด้านวัชพืช ม.เกษตรฯ กล่าวว่า ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของพาราควอต มีข้อกล่าวอ้างที่ขาดข้อเท็จจริงทางวิทยาศาสตร์ โดยเฉพาะประเด็นเกิดโรคน้ำเน่า บริเวณจ.หนองบัวลำภู ไม่มีทางเป็นไปได้ เพราะพาราควอตไม่เจือปนในน้ำ จะถูกดูดซับไว้กับอนุภาคดินและตะกอนดินในน้ำ ถูกย่อยสลายโดยจุลินทรีย์ในที่สุด</p> <p>ศ.เกียรติคุณ ดร.นพ.สมชัย บวรกิตติ ผู้เชี่ยวชาญโรกระบบหายใจ อดีตหัวหน้าภาควิชาโรกระบบหายใจ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล ราชบัณฑิตแห่งสำนักงานราชบัณฑิตยสภา กล่าวว่า การใช้พาราควอตเพื่อกำจัดวัชพืชไม่น่ากลัว อยากรู้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนพิจารณาข่าวสารอย่างรอบคอบ ติดตามข้อมูลงานวิจัยหรือการศึกษาต่างๆ อย่างถี่ถ้วน ประเด็นถกเถียงด้านสุขภาพจากเอกสารงานวิจัยต่างๆ ไม่ได้ระบุว่าพาราควอตเป็นสาเหตุการเกิดโรคและอาการต่างๆ เป็นเพียงการแสดงความคิดเห็นเท่านั้น ยังไม่มีผลการศึกษาที่ยืนยันแต่อย่างใด</p> <p>พ.อ. นพ.สุรจิต สุนทรธรรม แพทย์ที่มีความชำนาญด้านเวชพิษวิทยา ผู้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล กล่าวว่า หากจะยังอนุญาตให้มีการใช้ได้ ต้องมีมาตรการจำกัดการใช้เข้มงวด คือ ห้ามมิให้มีผลิตภัณฑ์ชนิดเข้มข้นวางจำหน่ายในท้องตลาด ห้ามมิให้มีการผสมและถ่ายเทสารพาราควอตนอกโรงงานที่ได้รับอนุญาต โดยอนุญาตให้มีแต่ผลิตภัณฑ์ผสมเสร็จที่บรรจุในภาชนะปิดสนิทพร้อมใช้พ่นได้ทันทีเท่านั้น และต้องมีมาตรการแลกเปลี่ยนภาชนะบรรจุในการซื้อแต่ละครั้ง จำกัดปริมาณให้ซื้อได้เฉพาะผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมการใช้และมีใบอนุญาตเท่านั้น เป็นต้น</p> <p>-เสนอว่า เวทีเสวนา "สนทนาพาราควอต" จัดโดย มูลนิธิวิทยาศาสตร์การเกษตรเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับสังคม นพ.นิพนธ์ พวงวารินทร์ ราชบัณฑิตแห่งสำนักงานราชบัณฑิตยสภา แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบประสาทและหลอดเลือดสมอง คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล ให้ความรู้ในตำราแพทย์ด้านประสาทวิทยา สารเคมีประเภทยาฆ่าแมลงและยาฆ่าหญ้าเป็นสารที่มีความเสี่ยงทำให้เกิดโรคพาร์กินสัน แต่ยังไม่เคยมีรายงานพบพาราควอตทำให้คนเป็นโรคพาร์กินสัน และสถิติผู้ที่เป็นโรคนี้นี้ไม่มีคนที่เคยทำเกษตรมาก่อน ที่สำคัญ เป็นข้อมูลเก่าเมื่อ 30 ปีที่แล้ว จากการทดลองในหนู ถ้าจะให้ได้ผลชัดเจนต้องทดลองในลิงก่อน ผู้ได้รับพิษจากพาราควอตทั้งหมดมาจากการกินโดยตรงอย่างเดียว ไม่เคยมีรายใดได้รับจากการสัมผัส หรือสูดดม สรุปว่า ปัจจุบันยังไม่มีข้อพิสูจน์ว่าสารเคมีกลุ่มนี้ทำให้เกิดโรคพาร์กินสัน</p> <p>ขณะที่ พ.อ.นพ.สุรจิต สุนทรธรรม ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชพิษวิทยา ผู้ทรงคุณวุฒิ สปสช. ระบุว่า องค์การอนามัยโลกจำแนกสารกำจัดศัตรูพืชและสัตว์ตามระดับความอันตรายเฉียบพลัน โดยพาราควอตถูกจัดอยู่ในกลุ่มสารเคมีอันตรายปานกลาง</p>
<p>เดลินิวส์</p>	<p>รพ.นครปฐมให้ผู้ป่วยกลับบ้านผิดคน</p> <p>-เสนอข่าว น.ส.จิตารัตน์ ห่วงสุวรรณ ญาติของ นางละออ สุรนันทน์ อายุ 83 ปี ผู้เสียชีวิต เปิดเผยว่า นางละออป่วยด้วยโรคชรา นอนพักรักษาตัวที่รพ.นครปฐมตั้งแต่วันที่ 22 เม.ย. 2561 ช่วงเช้าวันที่ 26 เม.ย. มีคนนิมนต์</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>พระสงฆ์มาให้นางละออใส่บาตรที่เตียง พร้อมเช็ดตัวเปลี่ยนเสื้อผ้าชุดใหม่ และรับกลับไปบ้าน เมื่อทราบข่าวจึงรีบไปที่รพ. พยาบาลประจำเตียงแจ้งว่า เกิดความผิดพลาดเนื่องจากญาติผู้ป่วยเตียง 7 มารับนางละออซึ่งนอนอยู่เตียง 16 กลับไปบ้านที่ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี ตั้งแต่ช่วงสาย รพ.ได้ส่งรถไปรับนางละออกลับมารพ.ประมาณเวลาเที่ยง ซึ่งนางละออมืออาการทรุดหนักกว่าเดิมจนต้องเข้าไอซียู และเสียชีวิตในวันต่อมา</p>
<p>สยามรัฐ</p>	<p>บริจาคอวัยวะ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.มรุต จิรเศรษฐสิริ รองปลัด สธ. กล่าวว่า ได้ร่วมกับสภากาชาดไทย และภาคีเครือข่าย ปลุกถ่ายอวัยวะเพื่อเป็นทางรอดของผู้ป่วยโรคหัวใจ ตับ ปอดวายระยะสุดท้าย แก้ปัญหาความพิการของดวงตา โดยเฉพาะการปลูกถ่ายไต ช่วยให้ผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายมีอัตราเจ็บป่วยและเสียชีวิตต่ำกว่าฟอกเลือดหรือล้างไตทางช่องท้อง ในปี 2561 ได้เร่งขยายศูนย์รับบริจาคครอบคลุมรพท./รพท. พร้อมพัฒนาทีมผ่าตัดนำอวัยวะออกในส่วนภูมิภาค และรณรงค์ให้ประชาชนบริจาคอวัยวะและดวงตาเพิ่มขึ้น ตั้งเป้าปี 2561 มีผู้นิยมนบริจาคจากผู้ป่วยสมองตาย 0.4 ต่อ 100 จำนวนผู้เสียชีวิตในรพ. และผู้นิยมนบริจาคดวงตาจากผู้ป่วยสมองตาย 1.2 ต่อ 100 จำนวนผู้เสียชีวิตในรพ. และจะให้เพิ่มขึ้นทุกปี</p>
<p>เดลินิวส์ สวท. สำนักข่าวไทย โพสต์ทูเดย์ สยามรัฐ</p> <p>ทีวีช่อง 7 พิมพ์ไทย สยามรัฐ ผู้จัดการออนไลน์</p>	<p>โรคจากการทำงาน</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า เนื่องในวันแรงงานแห่งชาติ 1 พ.ค. ขอให้ผู้ใช้แรงงานดูแลสุขภาพตนเองและระวังโรคซึ่งเกิดจากการสัมผัสสิ่งคุกคามในที่ทำงาน เช่น โรคปอดอักเสบ โรคมะเร็ง โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง ซึ่งเมื่อไปพบแพทย์อาจนึกไม่ถึงว่าจะเป็นโรคจากการทำงาน ทำให้รักษาโรคแต่ไม่ได้รับการที่สาเหตุ จึงมีโอกาสกลับมาเป็นอีกได้ สำหรับการป้องกันโรคจากการทำงาน ผู้ใช้แรงงานต้องรักษาสุขภาพให้แข็งแรง งดเหล้า บุหรี่ ลดความเครียด ใช้อุปกรณ์ในการป้องกันตนเองจากสารเคมีและเสียงดัง ยกของอย่างถูกวิธี และไม่ทำงานหนักจนเกินไป</p> <p>-เสนอข่าว นพ.อัษฎางค์ รวยอาจิณ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า เนื่องในวันแรงงานแห่งชาติ ต้องคำนึงถึงสุขภาพของคนทำงาน โดยเฉพาะปัญหาความเครียดที่รุนแรง ส่งผลกระทบต่อร่างกายและจิตใจ บางรายเครียดสูงและเรื้อรัง อาจเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูงและโรคหัวใจ นอกจากนี้ ยังส่งผลไปถึงความสัมพันธ์กับคนรอบตัว รวมถึงประสิทธิภาพในการทำงานที่ลดลง แนะนำวิธีป้องกันความเครียดจากที่ทำงาน เริ่มจากค้นหาปัญหา จัดประชุมกลุ่มให้รู้ปัญหา การทำแบบสอบถาม สสำรวจวันลาหยุดงาน และใช้ 5 วิธีคลายเครียด ได้แก่ 1.การทำงานเป็นกะหรือลดวันทำงานในสัปดาห์ แต่ชั่วโมงการทำงานรวมเท่าเดิม 2.ปรับปรุงสภาพแวดล้อมการทำงานให้เหมาะสม 3. สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงาน พูดคุย จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์คนในองค์กร 4.ระหว่างครอบครัวกับที่ทำงานต้องมีความสมดุล วางแผนแบ่งเวลา ปรับวันหยุดให้ตรงกัน และ 5.จัดอบรมหรือสัมมนาเพิ่มความรู้และศักยภาพคนทำงาน เปิดโอกาสให้บุคลากรถามข้อสงสัยหรือตอบกลับองค์กรได้</p>
<p>ไทยโพสต์</p>	<p>สุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ</p> <p>-เสนอบทความ นพ.ณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า การดูแลสุขภาพช่องปากของผู้สูงอายุเป็นเรื่องสำคัญ เพราะปากและฟันที่สะอาดจะช่วยให้ผู้สูงอายุรู้สึกสบาย ไม่เจ็บปวด กินอาหารได้ตามปกติ ลดความเสี่ยงติดเชื้อ โดยเฉพาะปัญหาปอดติดเชื้อจากการสำลัก ซึ่งอาจเป็นสาเหตุให้เสียชีวิตได้ โดยเฉพาะผู้สูงอายุกลุ่มติดบ้านติดเตียง อาจมีอาการกลืนลำบากหรือสำลักง่าย ต้องให้อาหารทางสายยางหรือใส่ท่อช่วยหายใจปากแห้ง มีแผลในปาก ผู้ดูแลควรทำความสะอาดปากและฟันของผู้สูงอายุทุกวัน อย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง</p>
<p>สวท. มติชน</p>	<p>โรคพิษสุนัขบ้า</p> <p>-เสนอข่าว นพ.อัษฎางค์ รวยอาจิณ รองอธิบดีและโฆษกกรมควบคุมโรค กล่าวถึงสถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้า ในปี 2561 พบผู้เสียชีวิตแล้ว 8 ราย จาก 8 จังหวัด ได้แก่ สุรินทร์ สงขลา ตรัง นครราชสีมา ประจวบคีรีขันธ์ บุรีรัมย์ พัทลุง และหนองคาย ส่วนใหญ่เกิดจากการถูกสุนัขกัด ชวน เลีย หรือสัมผัสกับน้ำลายสัตว์ที่มีเชื้อเข้าทางบาดแผล รายล่าสุดเกิดจากการถูกแมวข่วนที่ต้นคอ แล้วไม่ได้ไปฉีดวัคซีน ขอให้ประชาชนที่ถูกสัตว์กัด ข่วน รับประทานแผลด้วยสบู่และน้ำสะอาดหลายๆ ครั้ง ทายาเบตาดีน และรีบไปพบแพทย์โดยเร็วเพื่อวินิจฉัยว่าต้องฉีดวัคซีนหรือไม่ และต้องไปรับวัคซีนให้ตรงตามนัดทุกครั้ง ซึ่งวัคซีนจะป้องกันโรคได้ผลเมื่ฉีดก่อนที่เชื้อจะเข้าสู่ระบบประสาท หากรอ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	จนเชื่อเข้าไปแล้วจะไม่มีทางรักษา ต้องเสียชีวิตทุกราย
คมชัดลึก	<p>แรงงานนอกระบบ</p> <p>-เสนอข่าว ข้อมูลของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ปี 2560 พบว่า ในจำนวนผู้มีงานทำทั้งหมด 37.7 ล้านคน เป็นแรงงานนอกระบบ หรือผู้ทำงานที่ไม่ได้รับความคุ้มครองหรือไม่มีหลักประกันทางสังคมจากการทำงาน ร้อยละ 55.2 หรือ 20.8 ล้านคน</p> <p>"สุจิน รุ่งสว่าง" ประธานสมาพันธ์ศูนย์ประสานงานแรงงานนอกระบบแห่งประเทศไทย กล่าวว่า อยากเรียกร้องให้รัฐบาลเห็นความสำคัญและลดความเหลื่อมล้ำระหว่างแรงงานนอกระบบและในระบบ โดยเฉพาะเรื่องสวัสดิการ การส่งเสริมทางอาชีพ โดยประกาศใช้ร่าง พ.ร.บ.บริหารจัดการแรงงานนอกระบบ พ.ศ... โดยเร็ว รวมทั้งให้แรงงานนอกระบบมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการกองทุนการออมแห่งชาติ และพัฒนาสิทธิประกันสังคม ให้สิทธิประโยชน์เท่าแรงงานในระบบ</p> <p>"พิชากานต์ วาริชจรเกียรติ" ผู้แทนสำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมโรค กล่าวว่า แรงงานนอกระบบที่ต้องดูแลหรือให้คำแนะนำเป็นพิเศษ 5 กลุ่ม ได้แก่ เกษตรกร แกะสลักหิน ตัดเย็บผ้าและผลิตภัณฑ์จากผ้า เก็บและคัดแยกขยะ และขับแท็กซี่และรถโดยสารสาธารณะ ก่อนจะขยายไปสู่ทุกกลุ่มอาชีพต่อไป ซึ่งร่าง พ.ร.บ.บริหารจัดการแรงงานนอกระบบ พ.ศ.... จะช่วยลดความเหลื่อมล้ำให้แรงงานนอกระบบได้</p>
ข่าวสด	<p>ตรวจสุขภาพจิตคนเร่ร่อน</p> <p>-เสนอข่าว น.ต.นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต ให้สัมภาษณ์ภายหลังประชุมผู้บริหารกรมสุขภาพจิต ประจำเดือนเมษายน 2561 ที่ รพ.จิตเวชนครพนมราชนครินทร์ ว่า ความคืบหน้าการดำเนินงานของกรมสุขภาพจิตเป็นไปตามเป้าหมาย ในส่วนของการดูแลรักษาฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยจิตเวช โดยเฉพาะ 4 กลุ่มหลักที่พบบ่อยแต่ที่ผ่านมายังเข้าถึงบริการน้อย ได้แก่ ผู้ป่วยจิตเภท ผู้ป่วยโรคซึมเศร้า เด็กโรคสมาธิสั้น และเด็กโรคออทิสติก พบว่า การเข้าถึงบริการทั้ง 13 เขตสุขภาพเขตดีขึ้นเรื่อยๆ ส่วนการติดตามเฝ้าระวังผู้ป่วยที่ผ่านการบำบัดรักษาจากรพ.จิตเวชทั่วประเทศ พบว่าได้ผล ในรอบ 1 ปี ผู้ป่วยที่ผ่านการบำบัดรักษาฟื้นฟูไม่กลับไปทำร้ายตนเองหรือทำร้ายคนอื่น สูงถึงร้อยละ 99.43 ส่วนผู้ป่วยจิตเวชที่เกิดจากการใช้สารเสพติด หลังครบการบำบัด ร้อยละ 99.04 ไม่กลับไปใช้สารเสพติดซ้ำภายใน 3 เดือน ได้มอบนโยบายให้เร่งรัดการดำเนินงานสำคัญคือ การจัดระบบการดูแลผู้ป่วยทางจิตเร่ร่อน ซึ่งมีประมาณร้อยละ 15 ของบุคคลเร่ร่อนทั้งหมด โดยกรมฯ จะร่วมมือกับพ.ม.ตรวจคัดกรองปัญหาสุขภาพจิตกลุ่มคนเร่ร่อนทั่วประเทศ</p>
เดลินิวส์	<p>ตุน้ำหยอดเหรียญเดือน</p> <p>-เสนอข่าว น.ส.มลฤดี โพธิ์อินทร์ นักวิชาการมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค กล่าวว่า ได้สุ่มตรวจตุน้ำหยอดเหรียญในพื้นที่ กทม. 18 เขต 855 ตู้ พบว่าไม่มีการขออนุญาตและไม่ได้มาตรฐาน ร้อยละ 91.76 สถานที่ตั้งไม่เหมาะสมอยู่ใกล้ฝุ่น ร้อยละ 76.3 และตั้งอยู่ริมถนน ริมทางเท้า ใกล้แหล่งระบายน้ำเสียน้ำซัง ร้อยละ 28.3 ใกล้ที่ทิ้งขยะ ทำให้มีแมลงสาบ หนู และแมลงวัน ร้อยละ 22 ในปี 2560 ได้ทำการสำรวจซ้ำผลยังคงเดิม ได้เรียกร้องให้กทม.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ไขปัญหาดังกล่าวแต่ไม่ได้รับการตอบกลับ ดังนั้น ในวันที่ 30 เม.ย. ซึ่งตรงกับวันสิทธิผู้บริโภคไทย จึงเรียกร้องให้แก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างรวดเร็วที่สุด</p> <p>ด้าน พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าฯ กทม. กล่าวว่า ได้สั่งการให้สำนักงานเขตทั้ง 50 เขตเร่งตรวจสอบตุน้ำหยอดเหรียญในพื้นที่ และให้รายงานผลภายในวันที่ 1 พ.ค. หลังจากนั้น กทม.จะพิจารณาวางแผนทางแก้ไข หากตุน้ำหยอดเหรียญในจุดใดไม่ได้รับอนุญาตหรือมีสภาพไม่เหมาะสมเสี่ยงเกิดอันตรายต่อผู้บริโภค จะดำเนินการตามกฎหมายต่อไป</p>
เฟซบุ๊กเพจกระทรวงสาธารณสุข	<p>ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ออนไลน์</p> <p>-มีผู้แจ้งข้อมูลว่า เฟซบุ๊กเพจ ชื่อ "The Bottles" มีการโพสต์ภาพพร้อมข้อความโฆษณาขาย Yamazaki Reserve Suntory Whisky วิสกี้จากญี่ปุ่น ซึ่งผิดกฎหมาย</p>